



ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่น ขอดจดทะเบียนหรือจดทะเบียน หรือผู้แจ้ง รวมทั้งการขอสำเนา เอกสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับผิดชอบ และ การดำเนินการอื่นใด โดยกำหนดให้ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน ราชการในการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารราชการที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอให้แก่ประชาชน ผู้มาใช้บริการ และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ยกเลิก การใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) โดยให้ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการระยะสั้นให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้รับบริการ เว้นแต่กรณีผู้รับบริการ นำเอกสารมาติดต่อราชการ ด้วยความสมัครใจเอง

๒. กรณีที่มีความจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารตามข้อ ๑ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว

๓. กรณีมอบอำนาจ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม